



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๒๖,๓๙๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘มศว’ หนุนใช้ข้อสอบกลางรับตรง

## ‘อ้อย’ ระบุได้คนมีคุณภาพ-ข้อใช้ปี 59

● “มศว” หนุนพัฒนาข้อสอบกลางรับตรง แต่ต้องให้มหาวิทยาลัยร่วมกันออกข้อสอบเอง เชื่อรับตรงในช่วงเวลาเดียวกัน จะลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ “จาตุรนต์” ระบุระบบทดสอบกลางคัดเลือกเรียนมหาวิทยาลัยได้คนมีคุณภาพ เตรียมใช้ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการสอบรับตรงให้เลื่อนจัดสอบออกไป หลังจากนักเรียนจบการศึกษาแล้ว และในปีการศึกษา 2558 ให้คณะและมหาวิทยาลัยลดการจัดสอบรับตรงเองลง แต่หากจะจัดสอบก็ขอให้ใช้ข้อสอบกลาง หรือร่วมรับตรงผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับ ตรงผ่านเคลียริงเฮาส์และให้

มีการจัดสอบหลังจากเด็กเรียนจบการศึกษาแล้ว โดยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพัฒนาข้อสอบกลาง เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงว่าเห็นด้วยหากจะพัฒนาข้อสอบกลาง เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระบบรับตรง แต่การออกข้อสอบให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยาก ดังนั้นอาจต้องให้มหาวิทยาลัยมาร่วมกันออกข้อสอบเอง จะได้รู้ถึงความต้องการแต่ละคณะที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้รับตรงในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนมกราคม เชื่อว่าในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจะมารับตรงในช่วงนี้มากขึ้น จะสามารถลดปัญหาการวิ่งรอกสอบและผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายมากได้ส่วนหนึ่ง

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้การทดสอบกลางในการคัดเลือก ต้องวางระบบร่วมกันให้การทดสอบกลาง

นั้นมีมาตรฐาน เพื่อที่มหาวิทยาลัยได้คนมีคุณภาพเข้าไปเรียน และที่สำคัญต้องให้การทดสอบกลางมีผลต่อการพัฒนาเด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย อย่างไรก็ตาม พร้อมจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้เรียนในปัจจุบันที่อาจจะเตรียมความพร้อมอย่างไร้ประโยชน์แล้ว โดยตั้งใจว่าสามารถใช้ข้อสอบกลางได้สมบูรณ์ภายในปีการศึกษา 2559

รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 มก.รับตรงกลางเป็นครั้งแรก โดยทุกวิชาจะสอบผ่านระบบออนไลน์ ให้เลือก 4 อันดับใช้คะแนนจากข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คือคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพราะไม่ต้องการให้เด็กต้องวิ่งรอก ในปีการศึกษา 2558 จะรับระบบเดียว

ด้าน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ข้อสอบกลาง คณะ หรือมหาวิทยาลัยอาจจะมาออกร่วมกันและให้เด็กมาสอบและนำไปใช้คัดเลือกก็ได้ ซึ่งจะทำให้เด็กไม่ต้องวิ่งรอกสอบและเสียค่าใช้จ่ายมาก